

# **GIỚI THIỆU NỘI DUNG CÁC CHUYÊN SAN CỦA TỜ THÔNG TIN KHOA HỌC THỐNG KÊ NĂM 2000 - 2001**

**Nguyễn Thái Hà**

Những năm Viện khoa học thống kê đều có những ấn phẩm thông tin khoa học thống kê chuyên đề phục vụ cho công tác nghiệp vụ thống kê, những chuyên san được xuất bản thường là những vấn đề mang tính thời sự, các phương pháp thống kê mới hoặc những vấn đề mang tính chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Những chủ đề thống kê được đề cập trong các số chuyên san thường là vấn đề đã được các đơn vị thống kê nghiên cứu có tính hệ thống nhằm chuẩn bị cho việc nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng, soạn thảo và áp dụng các phương pháp khoa học mới hoặc học tập kinh nghiệm từ thống kê nước ngoài.

Khác với các số Thông tin khoa học thống kê được xuất bản định kỳ, trong các số chuyên san nhiều số có sự tham gia của các tác giả ngoài ngành thống kê như chuyên san Kinh tế trang trại, đây là vấn đề được nghiên cứu có hệ thống và có sự phối hợp giữa các ngành như Thống kê, Kế hoạch đầu tư và các trường đại học nghiệp vụ chuyên sâu. Trong một chuyên san chuyên ngành một tác giả có thể có nhiều bài vì đây là những vấn đề mà các tác giả có thể đề cập từ nhiều khía cạnh khác nhau.

**Năm 2000:** Viện khoa học thống kê xuất bản 4 chuyên san.

## ***Chuyên san Luật thống kê***

Chuyên san này được xuất bản trong giai đoạn Tổng cục thống kê đang dự thảo xây dựng Luật thống kê, nhằm tạo cơ sở

pháp lý cho các hoạt động thống kê, đưa các hoạt động thống kê thực hiện theo Luật, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh đổi mới cơ chế hiện nay của đất nước ta. Chuyên san Luật thống kê gồm 14 bài viết của các tác giả ở Trung ương và địa phương nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản Dự thảo Luật thống kê, đồng thời để tham khảo ý kiến rộng rãi của bạn đọc trong và ngoài ngành.

## ***Chuyên san Môi trường***

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và sự gia tăng dân số, vấn đề môi trường hiện đã và đang được các ngành các cấp đặc biệt quan tâm. Để giúp các nhà lập kế hoạch và chính sách có căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững không thể thiếu thông tin về môi trường. Chuyên san Thống kê môi trường gồm nhiều bài viết về các vấn đề môi trường cấp bách cần phải quan tâm giải quyết trước mắt và lâu dài. Nhiều số liệu thống kê trong các bài viết cho thấy tình trạng nghiêm trọng về môi trường hiện nay ở nước ta cùng với những hậu quả về môi trường do con người gây ra.

## ***Chuyên san Thống kê công nghiệp***

Chuyên san thông kê công nghiệp gồm một số bài viết giới thiệu những vấn đề phương pháp luận chủ yếu về thống kê công nghiệp - Dự án VIE/97/051 (do UNDP và UNIDO trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho thống kê công nghiệp). Một số phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm ngành công nghiệp theo giá thực tế, Phân

tích hiệu quả của sản xuất công nghiệp nước ta. Chuyên san giới thiệu những nội dung cơ bản của cuộc điều tra công nghiệp năm 1999. Ngoài ra còn có bài viết giới thiệu về thống kê công nghiệp ở một số nước như Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc.

#### ***Chuyên san dân số và phát triển***

Chuyên san gồm các bài viết, bài dịch liên quan đến vấn đề dân số và sự tác động của dân số đến sự phát triển (dân số và đô thị, dân số và cung cấp lương thực, dân số và nông nghiệp nông thôn, dân số và môi trường ...). Đặc biệt có bài viết về phương pháp về chỉnh lý số liệu dân số giữa hai cuộc tổng điều tra dân số 1989 - 1999. Ngoài ra còn có các bài viết phân tích tình hình nhà ở của nhân dân qua số liệu mẫu 3% Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999. Chuyên san giới thiệu một số từ chuẩn thống kê dân số (dự thảo) đang được nghiên cứu xây dựng trong hệ thống từ chuẩn thống kê.

**Năm 2001:** Viện Khoa học Thống kê xuất bản 4 chuyên san:

#### ***Chuyên san kinh tế Trang trại***

Kinh tế trang trại là một loại hình kinh tế đã phát triển ở nước ta và đặc biệt phát triển mạnh trong những năm gần đây. Đảng và Chính phủ đã quan tâm đặc biệt và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để loại hình kinh tế này phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm, thủy sản. Kinh tế trang trại đã mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội, tạo điều kiện cải thiện đời sống, đặc biệt là đời sống của người dân ở khu vực nông thôn.

Chuyên san Thống kê trang trại gồm 14 bài viết, bài dịch và tin vắn của các tác giả trong và ngoài ngành thống kê về tình hình phát triển trang trại ở nước ta, các chỉ tiêu để phân loại hoạt động, nhận dạng trang trại và số liệu thống kê về trang trại ở nước ta.

#### ***Chuyên san thống kê nhân kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Thống kê trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội***

Chuyên san gồm 15 bài viết của các tác giả đều là giảng viên của khoa thống kê. Chiếm phần chính trong số bài của chuyên san gồm các bài viết về phương pháp thống kê, các mô hình kinh tế, các mô hình và hàm số thống kê ... Đây là những vấn đề lý luận và phương pháp rất thiết thực cho công tác thống kê hiện nay. Một số tác giả đưa ra những vấn đề thống kê còn mới mẻ đối với nước ta như: Một số suy nghĩ về chỉ tiêu GDP xanh, Vài nét về hệ thống hạch toán sinh thái và kinh tế, Phương pháp thống kê nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ...

#### ***Chuyên san thống kê thương mại***

Trong những năm qua, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực thống kê thương mại giá cả đã có nhiều cải tiến, đổi mới, tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để số liệu thống kê thương mại, giá cả phản ánh đầy đủ, kịp thời các kết quả hoạt động kinh tế, đáp ứng tốt yêu cầu của các đối tượng sử dụng và có khả năng so sánh quốc tế.

Chuyên san thống kê thương mại gồm các bài viết của các cán bộ vụ Thống kê thương mại giá cả. Chuyên san đã giới thiệu một số khái niệm chủ yếu

trong thống kê du lịch thế giới, giới thiệu một số thuật ngữ Thống kê thương mại - giá cả. Ngoài một số vấn đề được đề cập về Thống kê thương mại, dịch vụ, giá cả, du lịch, xuất nhập khẩu, chuyên san còn đề cập đến một số vấn đề mang tính thời sự như: đơn vị báo cáo và chế độ báo cáo thống kê cơ sở, vấn đề áp dụng danh mục phân loại hàng hoá quốc tế ở Việt Nam. Đây là những nội dung rất thiết thực cho việc hoàn thiện công tác thống kê thương mại, giá cả ở nước ta.

### ***Chuyên san thống kê địa phương***

Với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin thống kê, đặc biệt mảng thông

tin thống kê địa phương, năm 2001- lần đầu tiên Viện Khoa học Thống kê đã xuất bản Chuyên san thống kê địa phương. Chuyên san gồm 17 bài, tác giả các bài viết này là lãnh đạo và cán bộ các cục thống kê các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định và Thanh Hóa. Nội dung chủ yếu của chuyên san là giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế xã hội của các địa phương; những vấn đề nghiệp vụ cần quan tâm giải quyết kịp thời; các hoạt động tổ chức và nghiên cứu và một số chuyên đề về phân tích thống kê ở các cục địa phương.